



# SAFARI WORLD

บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107537000351

ที่ 287 /2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน


เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อให้หมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 มีรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



  
( อามา คิวชา )  
กรรมการผู้จัดการใหญ่



## สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

### เรื่อง การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ นิติบุคคลในกลุ่มตระกูลคิ้วคชา ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัท ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี เท่ากับดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยตกลงกับบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ลักษณะของการกู้ยืมเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทยอยรับเงินกู้ตามความจำเป็น โดยตลอดระยะเวลาการกู้ยืมจะมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท และจะชำระคืนเมื่อสามารถจัดหาแหล่งเงินจากแหล่งอื่นมาทดแทน และ/หรือ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวน และ/หรือชำระคืนบางส่วน

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้กู้ : บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯจดทะเบียน”) และ/หรือ บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย” ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.92)

ผู้ให้กู้ : กรรมการและผู้บริหาร และ/หรือ นิติบุคคลในกลุ่มตระกูลคิ้วคชา (กรรมการและผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตกลงกู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเป็นเงินกู้ยืมประเภทไม่มีหลักทรัพย์ ค้ำประกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยตกลงกับบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดวงเงินกู้ยืมตลอดระยะเวลา 1 ปี บริษัทละไม่เกิน 50 ล้านบาท รวมวงเงินกู้ยืมทั้งกลุ่มไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการทำสัญญาเงินกู้ยืมเป็นครั้งตามวงวดของการกู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทในภาวะฉุกเฉิน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ ภูเก็ตแฟนตาซี ยังไม่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ รายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท อาจไม่เพียงพอต่อการชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงจำเป็นต้องกู้ยืมจากกรรมการและผู้บริหาร เพื่อใช้หมุนเวียนเป็นสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วน เป็นครั้งคราว

#### 4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและขนาดของรายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ คาดว่าการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะมีจำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท ซึ่งสามารถจะประมาณการมูลค่าสูงสุดของการทำรายการไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยคำนวณจากเงินกู้ยืมสูงสุด 100,000,000 บาท คูณด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี กำหนดสมมติฐานระยะเวลาการกู้ยืม 365 วัน การเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีขนาดเท่ากับ 0.32 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 2,378,035,483 บาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ขนาดของรายการมีมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทฯ ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมขนาดรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเกิดรายการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 6 เดือน) จากกรรมการและผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.028 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่เกิดรายการ จะมีขนาดของรายการเกี่ยวโยงรวมเท่ากับร้อยละ 0.35 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 5. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการผู้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีวาระการพิจารณาการกู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในกลุ่มตระกูลคิ้วคชา ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการในกลุ่มตระกูลคิ้วคชาทุกคน คือ นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา นายผิน คิ้วคชา นางอาภา คิ้วคชา นายฤทธิ คิ้วคชา นายอำนาจ คิ้วคชา และนายดวง คิ้วคชา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ออกเสียงในวาระนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว ประกอบด้วย (1) นายณรงค์ จุลชาติ (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ) (2) นายสุเมธ สังข์ศิริ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) (3) นายเดช นำศิริกุล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) (4) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และ (5) นายสมพาศ นิลพันธ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) (6) นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล (กรรมการ) (7) นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา (กรรมการ) (8) นายธงรบ ด่านอำไพ (กรรมการ) (9) นายภากร มกรานนท์ (กรรมการ)

#### 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง


คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นว่า การกู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้มีสภาพคล่องเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในระหว่างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่สามารถจะจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมอื่นที่จะใช้หมุนเวียนในกิจการได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 6.

-ไม่มี-



  
(อภภา คีวชา)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่